

Số: 36/TB-THPTHY

Tp Hưng Yên, ngày 26 tháng 2 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở học lại trường

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trường THPT Hưng Yên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các CBGV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh nhà trường đã đồng hành với Ban chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua.

Thực hiện tiếp tục Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 01/CT-CTUBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tránh sự xâm nhiễm và lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh và mọi người xung quanh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trường THPT Hưng Yên đề nghị CBGV-NV, cha mẹ học sinh và học sinh nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhà trường tăng cường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với một số nội dung cụ thể sau:

1. Thực hiện đầy đủ quy trình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhà trường đã triển khai và khuyến cáo của Bộ y tế. Thực hiện tốt **“Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”**;

2. Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh Covid - 19, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở GD&ĐT Hưng Yên, trường THPT Hưng Yên đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử <http://c3hungyen.hungyen.edu.vn> của nhà trường;

3. Cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc việc quản lý học sinh theo thời gian học nhà trường đã thông báo, đảm bảo học sinh không đi giao lưu hoặc đi đến những nơi đông người và hạn chế tiếp xúc. Không di chuyển đến vùng dịch, những nơi có người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 để tránh sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh;

4. Cha mẹ học sinh cần lưu ý nhắc nhở học sinh: ăn sáng tại nhà (không mang đồ ăn vào trường), mang bình đựng nước uống riêng, có trách nhiệm kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường. Nếu có sốt hoặc ho, khó thở thì chủ động thông báo với nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ học sinh cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

5. Nếu học sinh đã tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm bệnh (kể cả người thân) cần thực hiện ngay các biện pháp khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc, theo dõi sức khỏe và báo cáo ngay về nhà trường để phối hợp.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Đỗ Thị Giang